

ชื่อเรื่อง	: การถวายนทศาสตร์กับการเลี้ยงตนเองของคริสตจักร กรณีศึกษา : คริสตจักรอาข่า เชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นิกร วงศ์กิตติคุณ
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: อาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์
วันที่อนุมัติผลงาน	: 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 65 หน้า
คำศัพท์	: ทศวรรค, การเลี้ยงตนเอง

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์นี้จัดทำเพื่อศึกษาถึงความความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติของสมาชิกในเรื่อง การถวายนทศาสตร์ เพื่อแสวงหาแนวทางให้คริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ พัฒนาตนเองสู่การเป็นคริสตจักรที่สามารถเลี้ยงตนเอง และทำพันธกิจด้วยตนเอง ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งงานการศึกษานี้ออกเป็น 5 บทคือ

บทที่ 1 บทนำ ในการเขียนพันธกิจนิพนธ์นี้กล่าวถึงปัญหาและแรงจูงในการเขียนพันธกิจนิพนธ์วัตถุประสงค์ของการเขียนพันธกิจนิพนธ์ สมมุติฐานของการศึกษา ผู้ทำการศึกษาได้ศึกษาแนวความคิดเรื่องการถวายนทศาสตร์จากเอกสารต่างๆ และเลือกคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ เป็นกรณีในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงวิธีการศึกษาและกระบวนการศึกษาของผู้ศึกษา

บทที่ 2 เป็นการศึกษาศาสนศาสตร์ว่าด้วยการถวายนทศาสตร์ ทศวรรคในบริบทของชาวยิว การถวายนทศาสตร์ตาม มาลาคีย์ 3:10-12 การถวายนทศาสตร์ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ คริสเตียนกับการถวายนทศาสตร์ และบทสรุปของการถวายนทศาสตร์ การถวายนทศาสตร์หรือสืบลดเป็นสิ่งที่อิสราเอลหรือคนยิวต้องกระทำด้วยความเชื่อในพระเจ้า เพื่อการเลี้ยงคนเลวี บุโรหิต เด็กกำพร้าและแม่หม้าย แต่สำหรับคริสเตียนแล้วการถวายนทศาสตร์หรือสืบลดไม่ใช่เป็นข้อกำหนดว่าต้องทำ แต่ในเวลาเดียวกัน คริสเตียนก็ควรถวายทุกสิ่งด้วยความศรัทธาและด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็ทศวรรคหรือสืบลด หรือแม้กระทั่งการถวายอื่นๆ เพราะการถวายต่อพระเจ้าด้วยความศรัทธาและ

เต็มใจนั้น เป็นการขอบพระคุณ ในความรัก ความเมตตา เป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในการ เลี้ยงดูของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และเป็นการยอมจำนนต่อพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

บทที่ 3 เป็นการศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่าอาข่า ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต การโยกย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าอาข่า และจำนวนประชากรอาข่า ที่ อาศัยอยู่ในประเทศไทย ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรอาข่า ในประเทศไทย ประวัติความ เป็นมาของคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นิमित เป้าหมาย พันธกิจ และ โครงสร้างของคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ รายรับ- รายจ่าย ของคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ ปี ค.ศ. 2007-2008 และสรุปการเลี้ยงตนเองของคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ในปัจจุบัน

บทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์สภาพคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ ในเรื่องการเลี้ยงตนเอง โดย มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของสมาชิกเกี่ยวกับการไม่ถวายสิบลด เพื่อเป็นข้อมูลหาวิธี หรือแนวทางในการหนุนใจสมาชิกให้ถวายสิบลดมากขึ้น เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาสู่การ เป็นคริสตจักรที่เลี้ยงตนเอง จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ทำการศึกษาก็เห็นว่าคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ มีศักยภาพต่อการเป็นคริสตจักรที่เลี้ยงตนเองสูงมาก ถึงแม้ปัจจุบันมีสมาชิกส่วนน้อยได้ ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อ ซึ่งจะเห็นว่าคริสตจักรมีเงินจากการถวายสิบลดในแต่ละเดือนโดยเฉลี่ย แล้วสองหมื่นสองพันบาท หากสมาชิกทุกคนในคริสตจักรได้ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อตาม สมมุติฐานของการศึกษา ผู้ทำการศึกษาเห็นว่าคริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่ง องค์การมิชชั่น และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคริสตจักรชนเผ่าอาข่า

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ โดยสรุปได้ว่าการที่คริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเองได้นั้น สมาชิกทุกคนควรถวายสิบลด ซึ่งสมมุติฐานของผู้ทำการศึกษาคือ “ไม่ว่าสมาชิกจะได้เงินเดือน เป็นประจำหรือไม่ จะค้าขายทำธุรกิจอะไรก็ตาม ได้มากได้น้อยไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือ การที่ สมาชิกคริสตจักรถวายทศกัณฑ์ตามพระธรรมมาลาตี 3:10 ด้วยความศรัทธาและอย่างสัตย์ซื่อจาก รายได้ของตน ก็จะมีผลให้คริสตจักรสามารถเลี้ยงตนเองได้” ซึ่งเป็นจริงสำหรับการศึกษาคั้งนี้